



Quy định về Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất có hiệu lực

Từ ngày 1/1/2024, các quy định về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) tại Điều 54 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực.

Theo quy định này, các nhà sản xuất, nhập khẩu pin, ắc quy, dầu nhớt và bao bì có trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì do mình sản xuất, nhập khẩu bắt đầu từ đầu năm 2024. Các nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện, điện tử thực hiện trách nhiệm tái chế từ 1/1/2025, và các nhà sản xuất, nhập khẩu phương tiện giao thông sẽ phải thực hiện trách nhiệm này từ 1/1/2027. Trong trường hợp nhà sản xuất, nhập khẩu không tổ chức tái chế hoặc không có điều kiện thực hiện tái chế... thì sẽ phải đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ việc tái chế, xử lý chất thải. Mức đóng góp tài chính sẽ phụ thuộc vào tỷ lệ tái chế bắt buộc (quy định tại Phụ lục XXII Nghị định số 08/2022/NĐ-CP), lượng sản phẩm/bao bì đưa ra thị trường và định mức chi phí tái chế (đang được xây dựng).

Quy định về EPR đặt ra thách thức về chi phí tuân thủ không hề nhỏ đối với doanh nghiệp liên quan. Tuy vậy, việc tuân thủ EPR cũng tạo ra cơ hội

cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các yêu cầu/tiêu chuẩn ngày càng cao từ phía đối tác, từ đó đẩy mạnh xuất khẩu, giúp doanh nghiệp tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trên bình diện chung, EPR cũng là một bước đi tất yếu trong tiến trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh tại Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đạt mức phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 vào năm 2050.

Để triển khai thực thi các quy định về EPR, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng nhiều quy định, thiết chế liên quan như thành lập Hội đồng EPR quốc gia (theo Quyết định số 252/QĐ-

BTNMT ngày 14/2/2023); dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về định mức chi phí tái chế đối với sản phẩm, bao bì; xây dựng Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam... Hiện tại, Cổng thông tin điện tử EPR quốc gia (tại địa chỉ epr.monre.gov.vn) đã được hoàn thành, và các nhà sản xuất, nhập khẩu thực hiện đăng ký, kê khai, báo cáo trực tuyến trên Cổng này.

Trong thời gian tới, các nhà sản xuất, nhập khẩu các sản phẩm thuộc diện điều chỉnh cần theo dõi và tìm hiểu cụ thể về các quy định, hướng dẫn liên quan đến EPR để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ liên quan. ■

